

การพัฒนาคู่มือตรวจสอบยา อาหาร และเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในงานกาชาดและงานประจำปี.

จันทร์จรรย์ ดอกบัว รพ.ปทุมราชวงศา 086-8744831

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหา ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในงานกาชาดและงานประจำปี และนำเสนอการจัดการความรู้และพัฒนาคู่มือตรวจสอบยา อาหาร และเครื่องสำอาง ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในงานกาชาดและงานประจำปี

ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ที่นำมาจำหน่ายในงานกาชาดและงานประจำปีนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีกฎหมายบังคับใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่พบ คือการจำหน่ายยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และมีการกระทำผิดทางกฎหมายในการโฆษณาโอ้อวดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ผลิตภัณฑ์อาหารโดยส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรูปพร้อมบริโภคทันทีซึ่งเข้าข่ายไม่ต้องแสดงฉลาก พบว่ามีบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่บริสุทธิ์ และในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โฆษณาโอ้อวดเกินจริง และโฆษณาแสดงข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มีใช้จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง

อภิปรายและสรุปผล: ปัญหาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร และเครื่องสำอางในงานกาชาดและงานประจำปีมีจำนวนมาก จึงควรมีการจัดการความรู้เป็นคู่มือในการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องสำอาง เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและจัดการปัญหาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และประกาศเป็นนโยบายในการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

**คำสำคัญ:**คู่มือ ตรวจสอบ ยา อาหาร เครื่องสำอาง กฎหมาย งานกาชาดและงานประจำปี

---

จันทร์จรรย์ ดอกบัว (ผู้ติดต่อประสานงาน หรือ Corresponder) กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045-465231-2 ต่อ 113/045-465231  
Email : [soon\\_title@hotmail.com](mailto:soon_title@hotmail.com).Janjaree Dokbua, Pharmacy Department And Health Consumer Protection, Pathumratchawongsa Hospital. Pathumratchawongsa, Amnatcharoen. 37110.